

เรื่อง

มิจอาชีพแอบอ้างใช้ข้อมูลนิติการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

จากที่ทางมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้เคยแจ้งเตือนเกี่ยวกับมิจอาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยหลอกลวงให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับเอเอฟเอสโอนเงินค่าเข้าร่วมโครงการไปให้ บัดนี้ ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าได้เกิดเหตุดังกล่าวอีกกรณีหนึ่ง ตามข้อมูลพบว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายนของปี 2559 โดยมิจอาชีพใช้กระบวนการเดิม ในพื้นที่เดิม และชื่อบัญชีของบุคคลที่แอบอ้างเป็นชื่อเดียวกันกับกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จึงขอเรียนย้ำกับผู้ปกครอง นักเรียน และอาสาสมัครของเอเอฟเอสทุกท่านทราบและโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลใดๆ ที่อาจแอบอ้างว่าติดต่อกับมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย อย่างไม่เป็นทางการ และขอเรียนแจ้งยืนยันเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนและอาสาสมัครเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ มูลนิธิจะออกหนังสือระเบียบการโครงการ ซึ่งจะต้องแนบไปพร้อมกับจดหมายนำที่ออกโดยมูลนิธิอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีผู้อำนวยการใหญ่หรือผู้อำนวยการฝ่ายเป็นผู้ลงนามทุกครั้ง อีกทั้งกระบวนการดำเนินการชำระเงินการเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของมูลนิธิและเป็นบัญชีในนามมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เท่านั้น ทั้งนี้ ทางมูลนิธิได้ดำเนินการแจ้งความกับกองปราบปรามเอาผิดทางกฎหมายต่อบุคคลตามรายชื่อที่แอบอ้างดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น หากท่านพบข้อขัดข้องหรือข้อสงสัยในการดำเนินการใดๆ ของมูลนิธิ ขอได้โปรดติดต่อสอบถามมายังมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้โดยตรง ที่เบอร์โทร 02-5746197 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย) อีเมลล์ info-thailand@afs.org หรือ ติดต่อ คุณธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร เบอร์โทร 02-5746197 ต่อ 501 ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ